

TIN TỐT LÀNH TRỌN VẸN (PHẦN 2)

NẾU ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST ĐÃ CHẾT CHO MỌI NGƯỜI,
THÌ TẠI SAO NGÀI LẠI KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ???
(IF JESUS DIED FOR ALL, WHY CAN HE SAVE ALL ???)

Soạn bài: Dr. Hoàng Lê (Tiến sĩ dược khoa/dược sĩ) (April 15, 2023)

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem:

“Chỉ có một **Đức Chúa Trời**, **Cha** của mọi người,
Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người.”
(Ê-phê-sô 4:6)

“Này, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là **Em-ma-nu-ên**,” nghĩa là **Đức Chúa Trời** ở cùng **chúng ta**.”
(Ma-thi-ơ 1:23)

43 Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’
44 Nhưng Ta bảo các con: **Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con**
45 để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì **Ngài** khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng **kẻ gian ác** lẫn **người lương thiện**, ban mưa cho **người công chính** lẫn **người bất chính**.
46 Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu?
Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? 47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao?
48 **Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.**
(Ma-thi-ơ 5:43-48)

30 Thật, Ta bảo các con, thế hệ này sẽ không qua đi trước khi mọi việc kia xảy đến.
31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu...
37 **Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!**
(Mác 13:30-31)

15 Ngài phán với họ: “**Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Tốt Lành cho mọi người.**
16 **Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.** 17 Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; 18 bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.” (Mác 16:15-18)

6 Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến. 7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.

8 Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.

9 Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. 10 Nhưng thiên sứ bảo họ:

**“Đừng sợ! Nay, ta báo cho các ngươi một tin tốt lành,
đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người.”**

(Lu-ca 2:8-10)

3 Vì thế, Ngài kể cho họ ẩn dụ này: 4“Có ai trong các ngươi có một trăm con chiên, nếu mất một con mà không để chín mươi chín con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chẳng? 5 Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. 6 Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất.’

7 Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.

(Lu-ca 15:3-7)

34 Đức Chúa Jê-sus dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng, không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. 35 Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri:

“Ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ, Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian.”

(Ma-thi-ơ 13:34-35)

11 Ngài phán: “Sự mầu nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các con; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ, 12 để họ: Xem thì vẫn xem, mà không thấy, nghe thì vẫn nghe, mà không hiểu; E rằng họ hối cải mà được tha tội chẳng.

(Mác 4:11-12)

44 Ngài phán: “Đây là những lời mà Ta đã phán với các con khi Ta còn ở với các con:

Mọi điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các sách Tiên Tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.” 45 Bây giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh.

(Lu-ca 24:44-45)

"Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống con cái loài người để xem có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chẳng. Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại; Chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không." (Thi Thiên 14:2 - 3)

"Vậy thì sao? Chúng ta có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không; vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hi Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, như có lời chép: "Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; Chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không."

Chẳng bao giờ biết con đường bình an." "Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt chúng." (Rô-ma 3:9 - 12 , 17 - 18)

"Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta Đều chất trên Người." (Ê-sai 53:6)

"Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong chỗ không vâng phục, để thương xót mọi người." (Rô-ma 11:32)

Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiến trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai; **HỌ BIT TAI KHÔNG NGHE CHÂN LÝ** mà hướng đến những chuyện hoang đường. Nhưng về phần con, **hãy tiết độ trong mọi sự**, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng **Tin Tốt Lành** và chu toàn chức vụ của mình. (2 Ti-mô-thê 4:2 - 5)

Người nào bịt tai không chịu nghe luật pháp, Lời cầu nguyện của người ấy đáng ghê tởm. (Châm Ngôn 28:9)

DO WE HAVE FREEWILL ???

"Ta đã bảo các con những điều này, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi." (Giăng 16:33)

"Nhưng Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để cứu người gặp nạn, Dùng nghịch cảnh để mở tai họ ra." (Gióp 36:15)

"Nhưng cũng từ trong hoàn cảnh đó anh em sẽ tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và khi nào anh em hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài." (Phục Truyền 4:29)

"Còn Ta, khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta." (Giăng 12:32)

"Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con."

(Giăng 15:16)

"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ?"

Có phải hoạn nạn, khổn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không?"
(Rô-ma 8:35)

"Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, **Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn**, để chúng ta, **những người đầu tiên đặt** hi vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài."

(Ê-phê-sô 1:11 - 12)

Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: "Con đừng cưới vợ, cũng đừng sinh con trai con gái tại nơi này." Vì Đức Giê-hô-va phán như sau về các con trai con gái sẽ sinh tại đây, và về những cha mẹ đã sinh để chúng trong xứ này: "Chúng sẽ chết vì dịch bệnh, không ai khóc than cũng chẳng ai chôn cất. Chúng sẽ thành phân bón trên mặt đất. Chúng sẽ bị diệt bởi gươm đao và đói kém. Thân của chúng sẽ làm đồ ăn cho chim trời và thú vật trên đất." Đức Giê-hô-va phán: "Đừng vào nhà đang có tang, đừng than khóc hay phân ưu với chúng, vì Ta đã rút sự bình an, tình yêu vững bền và lòng thương xót ra khỏi dân này," Đức Giê-hô-va phán vậy. "Người lớn kẻ nhỏ đều sẽ chết trong đất này. Không có ai chôn cất, chẳng ai khóc thương, cũng không ai tự rạch mình hay cạo đầu vì chúng. Không ai bẻ bánh cho người thọ tang để an ủi họ về người đã chết; cũng không ai trao chén chia buồn vì sự chết của cha mẹ chúng. Con cũng đừng vào nhà có tiệc để ngồi ăn uống với chúng. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: 'Này, ngay trước mắt các ngươi, trong đời các ngươi, Ta sẽ làm cho xứ này im tiếng reo vui rộn rã, không còn tiếng của chú rể cô dâu.' Khi con loan báo cho dân này tất cả những lời ấy, chúng sẽ hỏi con: 'Tại sao Đức Giê-hô-va quyết định giáng tai họa khủng khiếp này trên chúng tôi? Tội ác của chúng tôi là gì? Chúng tôi đã phạm tội gì với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi?' Con hãy nói với chúng rằng Đức Giê-hô-va phán: 'Vì tổ phụ các ngươi đã bỏ Ta mà theo các thần khác, đã phục vụ và thờ lạy các thần ấy. Chúng đã từ bỏ Ta, không tuân giữ luật pháp Ta.

Còn các ngươi lại hành động xấu xa hơn tổ phụ các ngươi nữa; người nào cũng bưng bình đi theo lòng dạ gian ác của mình, không chịu vâng lời Ta. Vì vậy, Ta sẽ trục xuất các ngươi khỏi đất này, ném vào một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi chưa từng biết. Tại đó, các ngươi sẽ ngày đêm phục vụ các thần khác; vì Ta sẽ không ban ơn cho các ngươi nữa.'"

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va phán: "Chắc chắn sẽ có ngày người ta không còn nói: 'Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã đem con dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập,' nhưng sẽ nói: 'Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã đem con dân Y-sơ-ra-ên trở về từ phương bắc và từ các nước mà họ đã bị đày đến.' Vì Ta sẽ lại dẫn chúng trở về đất mà Ta đã ban cho tổ phụ chúng." Đức Giê-hô-va phán: "Này, Ta sẽ sai tìm nhiều tay đánh cá đến bắt chúng. Sau đó, Ta sẽ sai tìm nhiều thợ săn để săn chúng trên mọi núi, mọi đồi, và các khe đá. Vì mắt Ta theo dõi mọi đường lối chúng. Chúng không thể trốn khỏi mặt Ta, và tội lỗi của chúng cũng không che mắt Ta được. Trước hết Ta sẽ báo trả chúng gấp đôi sự gian ác và tội lỗi chúng đã phạm, vì chúng đã làm ô uế đất Ta bởi thầy của các thần tượng đáng ghét, và làm đầy dẫy sản nghiệp bằng những thứ đáng ghê tởm." Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh và đồn lũy của con, Nơi ẩn náu của con trong ngày hoạn nạn! Từ tận cùng trái đất, Các nước sẽ đến với Ngài và thưa: "Tổ phụ chúng con chỉ thừa hưởng các thần giả dối, Những điều hư không, và chẳng

được ích lợi gì. Loài người có thể tự tạo cho mình các thần được sao? Nhưng các thần đó đâu phải là thần!" "Vì thế, Ta sẽ cho chúng biết, Thật, lần này Ta sẽ dạy cho chúng biết Sức mạnh và năng quyền của Ta. Và chúng sẽ biết Danh Ta là Giê-hô-va."

(Giê-rê-mi 16:1-21)

"Thật, Ta bảo thật các người, người nào không do cửa mà vào chuồng chiên, lại trèo vào bằng lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Nhưng ai do cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, trái lại, chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng người lạ." Đức Chúa Jêsus kể ẩn dụ này cho họ, nhưng họ không hiểu Ngài muốn nói gì. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus lại nói: "Thật, Ta bảo thật các người, Ta là cửa của chiên. Tất cả những người đến trước Ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó nên khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình. Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng này; Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh này từ nơi Cha Ta." Vì những lời này, những người Do Thái lại có sự chia rẽ. Nhiều người trong số họ nói: "Ông ta bị quỷ ám, ông ta điên; sao còn nghe ông ta làm gì?" Một số khác thì nói:

"Đây không phải là những lời nói của một người bị quỷ ám. Làm sao quỷ có thể mở mắt cho người mù?"

Giăng 10:1 - 21 VIE2010

----- **THE END** -----

CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC VÀO BUỔI ZOOM TUẦN SAU (**APRIL 15, 2023**) VỚI RẤT NHIỀU CÂU KINH THÁNH KHÁC MÀ LỜI CHÚA ĐÃ BÀY TỎ VỀ SỰ CỨU RỖI TRỌN VẸN DÀNH CHO CẢ NHÂN LOẠI, CHỈ KHÔNG PHẢI RIÊNG NGƯỜI ĐẠO CHÚA.

Thông tin ZOOM, ZOOM ID: 793 700 7000 (Mật khẩu: Cytcn17)

(Cytcn17 là viết tắt của câu: Chúa yêu tất cả nhân loại 7)

Nếu có những buổi nhóm riêng trong group "Chân Lý Trọn Vẹn-7" thì Mật khẩu sẽ là 7777

Thông tin liên lạc Dr. Hoàng Lê qua email, FaceBook Messenger, Zalo, Telegram với link dưới đây:
<https://drhlevn.com/contact>

2 Websites của Dr. Hoàng Lê: <https://drhlevn.com> và <https://chanlytronven.com>